



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคณะฯ ได้จัดสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลำดับที่	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	
1	นาย	ทัฬห	คูศิริสิน	ผ่านการคัดเลือก
2	นางสาว	ปริม	สุคันธิน	ผ่านการคัดเลือก
3	นางสาว	ภัทรพร	อรเคนทร์	ผ่านการคัดเลือก
4	นางสาว	ชญนันท์	ประเสริฐถาวรศิริ	ผ่านการคัดเลือก
5	นางสาว	รัตนติยา	หมายมัน	สำรองการคัดเลือกอันดับ 1
6	นางสาว	กนกพร	เผ่าพันธ์	สำรองการคัดเลือกอันดับ 2

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 - 4 ดาวนัโหลดแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน Link: shorturl.at/bxyl1 โดยกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนถูกต้อง และนำเอกสารมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเท่านั้น หากพบภายหลังว่า ผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์เข้าศึกษามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 การรับเข้าศึกษา ข้อ 22 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง เฉลิมขวัญ ภู่วรรณ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รักษาการแทน

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์



QR Code แบบฟอร์ม

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 2566